



คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ /2567

เรื่อง มอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุน

ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงิน และการพัสดุ สำหรับอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2566 และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อาจารย์/นักวิจัย จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 คณะบดีจึงเห็นสมควรมอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย (การจัดสรรทุนรัชดาภิเษกสมโภช) คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. หัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

(1) รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จลุล่วง อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 ทุกประการอย่าง เคร่งครัด และจะไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อกัลยาณมิตรทางวิชาการ และ รายละเอียดของโครงการวิจัยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคณะแพทยศาสตร์

(2) ให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและมีอำนาจดำเนินการตกลงจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) การจัดหาพัสดุในหมวดงบลงทุน และหมวดค่าใช้สอยและวัสดุที่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(3) ใช้งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย โดยใช้
อย่างเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้
สูญหายหรือเสียหายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เพื่อการตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

(4) จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน พร้อมรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการวิจัยตามงวดเงิน
เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการทุน หรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัย
มอบหมายแล้ว รับรองผลความก้าวหน้าก่อน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

(5) รายงานให้คณบดีทราบในทันทีหากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้ด้วยประการใด
หากไม่สามารถดำเนินการโครงการวิจัยต่อไปได้อีกก่อนครบระยะเวลาโครงการวิจัย จะต้องรายงานชี้แจงและ
สรุปผลงานวิจัยทั้งหมดที่ดำเนินการมาแล้วเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยผ่านส่วนงานที่สังกัด พร้อมรายงานการรับ
จ่ายเงินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยุติโครงการวิจัย และส่งคืนเงินทั้งหมดหรือเงินที่เหลือตามมติคณะกรรมการทุน
วิจัย หรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัยมอบหมายแล้ว คืนให้แก่คณะแพทยศาสตร์

(6) ระบุข้อความตามที่ประกาศทุนกำหนด ในกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในการ
พิมพ์และ/หรือเสนอผลงานในระหว่างดำเนินการหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(7) รับผิดชอบในค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในกรณีที่ต้องการจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่า
ใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการวิจัย

(8) ชี้แจงต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยผ่านส่วนงานให้ความเห็นเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยาย
ระยะเวลาโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้
เสร็จสิ้นได้ภายในระยะสิ้นสุดของโครงการวิจัย โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ผู้รับทุน
จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและรายงานการรับจ่ายเงิน ก่อนแล้ว

(9) เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นให้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรายงานการรับจ่ายเงินและผลผลิต
หลักตามประกาศทุนกำหนด โดยเงินเหลือจ่ายส่งคืนคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ส่งรายงานผลการ
ดำเนินงาน 2 ปี

(10) ปฏิบัติตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.
2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ข้อมูลที่จัดทำขึ้นไว้ในการดำเนินการ
วิจัยไม่ว่าลักษณะใด รวมทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย
ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ของโครงการวิจัย

(11) ในกรณีที่ลาออกจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือไม่รายงานความก้าวหน้าตามกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่สามารถดำเนินการตามตามที่เสนอสาระสำคัญไว้ในโครงการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเป็นเหตุให้ต้องยุติกา
รดำเนินโครงการวิจัย จะต้องสรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้พร้อมส่งมอบหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์
ที่สำนักงานบริหารการวิจัย และส่งคืนเงินที่เหลือแก่คณะแพทยศาสตร์ ที่ฝ่ายงานคลัง ภายในสามเดือน นับแต่วันที่

คณะแพทยศาสตร์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติโครงการ และหากไม่ส่งคืนเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนดจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยคิดน้ดร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่คณะแพทยศาสตร์

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตของโครงการวิจัยให้แก่คณะแพทยศาสตร์ภายในระยะเวลาดำเนินงานหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาออกไป หรือกระทำผิดหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายข้อใดข้อหนึ่งตาม (1)-(10) จะไม่สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ได้อีกเป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่คณะแพทยศาสตร์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติโครงการ

2. หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลหัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน 1.

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันคำสั่งนี้ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทราบ ไว้แล้ว

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันทชาย สิทธิพันธุ์)

คณบดี

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภทที่ 4 เพื่องานวิจัยทางคลินิก จำนวน 2 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ที่	ประเภท ทุน	ประเภท โครงการ	เลขรับที่	เลขที่ทุน	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ภาควิชา /สังกัด	ระยะเว ลา	งบประมาณ
1	4	B	CRC2567-009	RA67_CRC_002	การคุมกำเนิดแบบทันทีที่ผู้รับบริการต้องการโดยยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเอสทีทรอล 15 มิลลิกรัมคู่กับดรอสไพรีโนน 3 มิลลิกรัม เปรียบเทียบกับยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเอทินิลเอสตราไดออล 20 ไมโครกรัมคู่กับเจสโตดีน 75 ไมโครกรัม โดยมุ่งเน้นที่การยับยั้งการตกไข่: การศึกษาที่มีการปกปิดผู้วิจัยในรูปแบบสุ่มที่มีการควบคุมเพื่อทดสอบความไม่ด้อยกว่า	อ.พญ.สุธีรา เอื้ออำนวยชัย	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	2 ปี	800,000
						พญ.ศิรารัตน์ อธิธิฎริพัฒน์	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		
						ผศ. พิเศษ ดร. พญ. สมสุข สันติเบ็ญจกุล	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		
						ศ.นพ.อรรถนพ ใจสำราญ	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		
						พญ.ปุณยวีร์ อุทัยพัฒนาชีพ	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		
2	4	B	CRC2567-011	RA67_CRC_003	การใช้การแพทย์แม่นยำเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อโรคมองเสื่อมแบบเฉพาะบุคคลในผู้ที่มีความบกพร่องทางการรู้คิดอายุน้อย	ผศ.(พิเศษ) พญ.อันธิพา โชคสุวัฒน์สกุล	อายุรศาสตร์	2 ปี	600,000
						อ.นพ.เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย	อายุรศาสตร์		
						ผศ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศม์	อายุรศาสตร์		

